



Aerosol

Nơi bán bình chữa cháy Aerosol uy tín

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Sport & Extérieur

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Đối với các đám cháy khí gas, chất rắn, các chất có nguồn gốc từ hydrocarbon (khí tự nhiên, sản phẩm dầu, chất bôi trơn dễ cháy,...) hay đám cháy các thiết bị điện hoạt động với điện áp không quá 75.000 Volts thì hệ thống chữa cháy Aerosol là một giải pháp hoàn hảo.

Nếu bạn đang quan tâm và tìm kiếm bình chữa cháy sol khí uy tín thì Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Gia sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

Về *bình chữa cháy Aerosol*

Bình chữa cháy sol khí hay bình chữa cháy dạng khí dung Sol khí. Chất chữa cháy này bao gồm các muối kim loại kiềm như potassium bicarbonate (KHCO_3) và sodium bicarbonate (NaHCO_3). Bình chữa cháy aerosol là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chữa cháy EcoGreen aerosol. Loại bình chữa cháy này được đặt trong khu vực cần bảo vệ.

Ngay lập tức khi được kích hoạt, một đám bụi sol khí nhỏ được phun ra, lấp đầy không gian xung quanh và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Bình chữa cháy dạng khí dung thường được đặt ở những khu vực không có người ở và có hiệu quả chống lại đám cháy cấp A, B và C.

Ưu điểm của phương pháp này là tác động về mặt hóa học, không làm ảnh hưởng đến lượng khí oxy bình thường trong bầu không khí.

Bình chữa cháy aerosol khí có chứa những hạt aerosol li ti (K) tạo ra một mặt phẳng rộng lớn để tác dụng với những gốc hóa học của sự cháy, liên tục phá vỡ chuỗi phản ứng hóa học của sự cháy.

Hệ thống chữa cháy aerosol có tác dụng làm cho đám cháy không còn đủ điều kiện để duy trì sự cháy mà không làm giảm lượng oxy trong không khí nên hoàn toàn an toàn với con người.

Nơi bán bình chữa cháy Aerosol uy tín

Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Gia (TRANGIA FIRE), thành lập từ đầu những năm 2000, đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện về phòng cháy và chữa cháy.

Phân phối sản phẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy chính hãng MOBIAK, bao gồm:

Bình chữa cháy Aerosol thương hiệu MOBIAK

Chữa cháy khí Novec thương hiệu MOBIAK

Thiết bị báo cháy thương hiệu MOBIAK

Chữa cháy nhà bếp thương hiệu MOBIAK

Được trang bị đội ngũ kỹ sư, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC), cùng với việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình triển khai dự án, TRANGIA FIRE tự hào cung cấp một loạt sản phẩm, bao gồm hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy khí, bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy nhà bếp, tư vấn và thiết kế giải pháp PCCC phù hợp với từng không gian và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Bên cạnh đó, TRANGIA FIRE còn chú trọng vào việc mở rộng mạng lưới dịch vụ sau bán hàng, cung cấp các khóa đào tạo, huấn luyện về PCCC cho khách hàng.

Trần Gia tự tin là đối tác đáng tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình bảo vệ an toàn cho cuộc sống và tài sản.

Với kinh nghiệm phong phú và sự chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy Trần Gia (TRANGIA FIRE) không chỉ là nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp PCCC hàng đầu mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong mọi tình huống.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

VỀ TRẦN GIA - NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CỦA MOBIAK

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy Trần Gia

Tên viết tắt: TRANGIA FIRE

Địa chỉ: Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Văn phòng: Khu An Vương - KĐT Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Email: trangiafire@gmail.com

Matériaux

Outils

Étape 1 -
